
Reykjavík, 4. október 2023 

Aðalfundur foreldrafélags MR 
 

• Skýrsla stjórnar kynnt. 

• Drög að starfsáætlun 2023 -2024 

• Gjald 
400 kr hækkun. 8 atkvæði gegn 1 
4400 kr samþykkt 

 
Stjórn: 

Þeir sem bjóða sig fram til áframhaldandi stjórnarsetu: 
Helga Rún Runólfsdóttir 
Ilmur Kristjansdóttir  
Sigrún Daníelsdótter Flóvenz 
Thor Aspelund 
Sunna Valgerðar 
Lísa María Kristjánsdóttir 
 
Nýjir stjórnarmeðlimir: 
Þóra Arnórs  
Þorbjörg Jensdóttir  
 

• Engar breytingar á samþykktum stjórnar 
 
Önnur mál: 
Vöfflukaffi í Selinu í mars 
Myndbandagerð fyrir prófkvíða í samstarfi við önnur foreldrafélög. 
Skápar fyrir nemendur 
- það eru skápar í casanova, þarf að yfirfara, margir læstir og ekki í leigu. 

 
Fundurinn ályktar um húsnæðismál og hvetur ráðherra til að aðhafst eitthvað í málinu. 
 
Foreldrafélag MR hefur miklar áhyggjur af bakslagi sem hefur orðið í framkvæmdum og 
hönnunarvinnu er varðar húsnæði á menntaskólareitnum. Ljóst er að skólinn er í miklum 
húsnæðisvanda nú þegar og áttu þessar framkvæmdir, hönnun nýs skólahúss að leysa hinn 
margþætta húsnæðisvanda skólans, meðal annars aðgengisvandann.  
Foreldrafélagið skorar á menntamálaráðherra að beita sér fyrir að endurskoðun á þessu máli 
í þá veru að tafalaust verði staðið við þær áætlanir sem fyrir lágu um endurbætur á húsnæði 
Menntaskólans í Reykjavík til þess að nemendur við skólann fái þá lágmarksþjónustu og 
aðstöðu sem m.a. farsældarlögin gera ráð fyrir. 
 
 
 


